

คำกล่าวรายงาน

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

เรียน ท่าน สันต์ กัมปนาวราวรรณ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ กระผมในนามผู้จัดการอบรม รู้สึกรับผิดชอบเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 ในวันนี้ กระผม ขอโอกาสกราบเรียนรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็ก มีความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคของเด็ก ในศูนย์เด็กเล็ก
2. เพื่อส่งเสริมทักษะการดูแลสุขภาพเด็กเบื้องต้นแก่ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเด็ก
3. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในศูนย์เด็กเล็ก ให้ปลอดภัย ปลอดภัยโรค

ซึ่ง สภาพแวดล้อมในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงบ่อย เป็นความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคระบาดต่างๆ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุจำเป็นต้องเตรียมรับมือเพื่อไม่ให้เกิดโรคต่างๆในศูนย์ ทางศูนย์จึงได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคนี้และรู้วิธีป้องกันโรคที่จะเกิดกับเด็กเล็กได้อย่างถูกวิธี งบประมาณในการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้จาก งบสนับสนุนของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ จำนวน 20,000 บาท จำนวนผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ จำนวน 100 คน

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 ในลำดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ

คำกล่าวเปิดการอบรม

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ท่าน หัวหน้าสถานศึกษา

ท่าน.....

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ.

และผู้เข้าอบรมทุกท่าน

กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในครั้งนี้

การดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่จำเป็น และมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการช่วยลดการเกิดและแพร่กระจายของโรคติดต่อดังกล่าว โดยครูผู้ดูแลเด็กเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาให้ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยจากโรคต่างๆ เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดในช่วงที่เด็กอยู่ในศูนย์เด็กเล็ก อีกทั้งเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก และสิ่งสำคัญอีกประการที่จะช่วยให้การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กประสบความสำเร็จได้ เกิดจากความตระหนัก ความร่วมมือของบุคลากรทุกภาคส่วนและทุกระดับ ทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กอย่างเข้มแข็ง

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 ณ บัดนี้
